



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ก ๑๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่ารับประทานทุกวัน จากการติดตามของคณะกรรมการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินงานด้านเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้ดี แต่ยังมีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารที่ยังเป็นปัญหาเนื่องจากการดำเนินงานด้านนี้โรงเรียนยังดำเนินงานตามบริบทของโรงเรียน วัสดุอุปกรณ์ โรงอาหาร โรงครัว และผู้ประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจ หน่วยงานทุกระดับมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีความยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ และบูรณาการสู่การเรียนรู้ นักเรียนที่เป็นผู้รับบริการอาหารของโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดี ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พิจารณาแล้ว เพื่อลดปัญหาด้านระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอโครงการสนับสนุนขอรับเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพร้อมนี้ และขอให้ส่งโครงการที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามแบบสรุปบหน้า สิ่งทีส่งมาด้วย ๓ ในรูปแบบ Microsoft Excel ลงซีดีรอมเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พิจารณานุมัติเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล ตวัชรธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๒

เบอร์กลุ่มฯ ๐๘๗ ๔๙๐๕๔๗๑

เอกสารที่ต้องจัดส่งให้ สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

๑. หนังสือนำส่ง จาก สพป.
๒. ใบสรุปรายละเอียดคำขอรับงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลในแต่ละช่องถูกต้องครบถ้วน เอกสารประกอบคำขอรับงบประมาณ และ ไฟล์ตาราง สามารถ doanload ข้อมูลได้ที่ <http://sportact.obec.go.th/>
๓. โครงการของแต่ละโรงเรียน
๔. CD ที่บรรจุ ข้อมูลไฟล์ ใบสรุปรายละเอียดคำขอรับงบประมาณ รูปแบบ Microsoft Excel

หมายเหตุ

๑. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีข้อมูล สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่งเอกสารคืนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นๆ
๒. ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลในแผ่น CD ที่จัดส่งว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีข้อมูล สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา และจัดส่งเอกสารคืนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นๆ